

PHỤ LỤC

Các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chỉ số CCHC và Đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số...../KH-DAGT ngày...../...../2022 của

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa)

STT	Nhiệm vụ cụ thể	Tiến độ	Bộ phận chủ trì	Bộ phận phối hợp	Kết quả/sản phẩm
A. CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH					
I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC					
1	Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch CCHC của Ban năm 2022.	Trong năm 2022	Phòng KHTH đơn đốc các phòng	Các phòng nghiệp vụ có liên quan	100% nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch được hoàn thành.
2	Báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC định kỳ của Ban.	Theo quy định của Sở Nội vụ	Phòng KHTH chủ trì, xây dựng báo cáo	Các phòng nghiệp vụ có liên quan	Báo cáo kết quả thực hiện của Ban gửi Sở Nội vụ, UBND tỉnh.
3	Tổ chức kiểm tra công tác CCHC năm 2022.	Theo kế hoạch kiểm tra	Tổ kiểm tra CCHC của Ban	Các phòng nghiệp vụ được kiểm tra.	Hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra. 100% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý.
4	Sáng kiến hoặc giải pháp mới trong CCHC.	Trong năm 2022	Phòng KHTH chủ trì, xây dựng đề cương	Các phòng nghiệp vụ có liên quan	Phòng KHTH dự thảo đề cương, mô hình, xin ý kiến các phòng nghiệp vụ, trình lãnh đạo Ban xem xét, quyết định cho triển khai.
5	Thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong năm.	Theo hướng dẫn và văn bản cụ thể của UBND tỉnh	Phòng KHTH chủ trì	Các phòng nghiệp vụ có liên quan	100% nhiệm vụ UBND tỉnh giao đều được hoàn thành.

STT	Nhiệm vụ cụ thể	Tiến độ	Bộ phận chủ trì	Bộ phận phối hợp	Kết quả/sản phẩm
II. Công tác tuyên truyền					
1	Đăng tải nội dung, thông tin tuyên truyền CCHC trên Cổng Thông tin điện tử CCHC tỉnh.	Định kỳ hàng tháng (ít nhất 01 bài)	- Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử của Ban. - Phòng Kế hoạch - Tổng hợp	Các phòng nghiệp vụ có liên quan	Các tin bài về những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ CCHC của Ban được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Ban và gửi bài viết cho Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử CCHC tỉnh (ít nhất 01 bài/tháng).
2	Tham dự Hội nghị tập huấn CCHC.	Trong năm 2022	Sở Nội vụ	Ban và các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh tham gia	Tham dự đầy đủ 100% các buổi tập huấn do Sở Nội vụ Khánh Hòa tổ chức.
III. Cải cách thể chế					
1	Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật.	Trong năm 2022	Phòng Kế hoạch - Tổng hợp	Các phòng nghiệp vụ có liên quan	Báo cáo kết quả thực hiện.
2	Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật.	Trong năm 2022	Phòng Kế hoạch - Tổng hợp	Các phòng nghiệp vụ có liên quan	Văn bản góp ý của Ban gửi UBND tỉnh và các sở ngành có liên quan.
IV. Cải cách thủ tục, quy trình, phương thức điều hành, cung cấp dịch vụ					
1	Công bố công khai các quy định, quy chế và quy trình nội bộ bằng các hình thức theo đúng quy định.	Trong năm 2022	Phòng Kế hoạch - Tổng hợp	Các phòng nghiệp vụ có liên quan	100% các quy định, quy chế và quy trình nội bộ Ban được công khai đầy đủ bằng nhiều hình thức (Đăng trên Trang Thông tin điện tử của Ban; phổ biến trên Hệ thống phần mềm văn bản điện tử E-Office; niêm yết tại bảng thông tin nội bộ Ban...

STT	Nhiệm vụ cụ thể	Tiến độ	Bộ phận chủ trì	Bộ phận phối hợp	Kết quả/sản phẩm
V. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính					
1	Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Ban.	Trong năm 2022	Phòng Kế hoạch - Tổng hợp	Các phòng nghiệp vụ thuộc Ban	Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh về kiện toàn tổ chức Ban.
2	Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ.	Trong năm 2022	Phòng Kế hoạch - Tổng hợp chủ trì	Các phòng nghiệp vụ thuộc Ban	100% đạt số lượng lãnh đạo đầy đủ theo quy định.
3	Rà soát, sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập.	Theo tiến độ triển khai của UBND tỉnh, Sở Nội vụ	Phòng Kế hoạch - Tổng hợp dự thảo Quyết định kiện toàn, cơ cấu tổ chức Ban trình Sở Nội vụ thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.	Các phòng nghiệp vụ thuộc Ban có ý kiến góp ý để hoàn thiện.	Quyết định kiện toàn, cơ cấu tổ chức của Ban được UBND tỉnh phê duyệt.
4	Thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên.	Trong năm 2022	Phòng Kế toán	Các phòng nghiệp vụ thuộc Ban.	Quyết định của UBND tỉnh về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với Ban.
VI. Cải cách chế độ công vụ					
1	Triển khai rà soát và bố trí viên chức, người lao động theo vị trí việc làm được phê duyệt.	Trong năm 2022	Phòng Kế hoạch - Tổng hợp	Các phòng nghiệp vụ thuộc Ban.	Hoàn thành Danh mục vị trí việc làm; Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm.
2	Thực hiện các quy định về	Theo tiến	Phòng Kế	Các phòng nghiệp vụ	Công tác xét tuyển viên chức năm

STT	Nhiệm vụ cụ thể	Tiến độ	Bộ phận chủ trì	Bộ phận phối hợp	Kết quả/sản phẩm
	tuyển dụng viên chức.	độ phê duyệt kiện toàn, cơ cấu tổ chức các Ban QLDA.	hoạch - Tổng hợp	vụ thuộc Ban.	2022 triển khai thực hiện sau khi có quyết định phê duyệt kiện toàn, cơ cấu tổ chức của Ban.
3	Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động	Trong năm 2022	Phòng Kế hoạch - Tổng hợp	Các phòng nghiệp vụ thuộc Ban.	Hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.
VII. Cải cách tài chính công					
1	Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công.	Theo tiến độ phê duyệt của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính.	Phòng Kỹ thuật - Thẩm định	Các phòng nghiệp vụ thuộc Ban.	- Đến 31/12/2022: Hoàn thành tối thiểu 90% kế hoạch được giao. - Đến 31/01/2023: Hoàn thành 100% kế hoạch được giao.
2	Thực hiện quy định về sử dụng kinh phí chi thường xuyên.	Trong năm 2022	Phòng Kế toán	Các phòng nghiệp vụ thuộc Ban.	100% thực hiện đúng quy định.
3	Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước về tài chính, ngân sách.	Trong năm 2022	Phòng QLDA1 QLDA2	Các phòng nghiệp vụ thuộc Ban.	100% các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán được thực hiện.
4	Ban hành các văn bản về quản	Trong	Phòng Kế toán	Các phòng nghiệp vụ	Quyết định ban hành Quy định về

STT	Nhiệm vụ cụ thể	Tiến độ	Bộ phận chủ trì	Bộ phận phối hợp	Kết quả/sản phẩm
	lý, sử dụng tài sản công.	năm 2022		vụ thuộc Ban.	quản lý, sử dụng tài sản công.
VIII. Hiện đại hóa hành chính					
1	Nâng cấp, hoàn thiện các chức năng, tính năng của Trang Thông tin điện tử của Ban, đáp ứng yêu cầu tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ.	Trong năm 2022	Phòng Kế hoạch - Tổng hợp	Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử của Ban.	Trang Thông tin điện tử của Ban được nâng cấp, hoàn thiện đáp ứng yêu cầu theo quy định.
2	Thực hiện trao đổi văn bản điện tử giữa Ban với các Sở, Ban, Ngành theo Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh.	Thường xuyên	Phòng Kế hoạch - Tổng hợp	Các phòng nghiệp vụ thuộc Ban	100% văn bản hành chính của Ban gửi các đơn vị có E-Office được gửi nhận hoàn toàn dưới dạng điện tử qua phần mềm văn bản điện tử E-Office.
3	Thực hiện chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Khánh Hòa.	Trong năm 2022	Phòng Kế hoạch - Tổng hợp	Các phòng nghiệp vụ thuộc Ban	Thực hiện nghiêm túc các văn bản yêu cầu báo cáo gửi trên Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh.
4	Dịch vụ công thanh toán trực tuyến của tỉnh (qua Kho bạc tỉnh Khánh Hòa)	Trong năm 2022	Phòng Kế toán	Các phòng nghiệp vụ thuộc Ban	100% dịch vụ công được thanh toán trực tuyến.
IX. Tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh					
1	Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.	Trong năm 2022	Phòng Kế hoạch - Tổng hợp	Các phòng nghiệp vụ thuộc Ban	Hoàn thành 100% mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
B. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước					
1	Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Phòng Tiếp công	Trong năm 2022	Phòng Kế hoạch - Tổng hợp	Các phòng nghiệp vụ thuộc Ban	Đáp ứng yêu cầu: Niêm yết thông báo, dễ thấy, dễ nhìn; bố trí phòng

STT	Nhiệm vụ cụ thể	Tiến độ	Bộ phận chủ trì	Bộ phận phối hợp	Kết quả/sản phẩm
	dân, bộ phận Văn thư của Ban theo đúng quy định, nhằm đáp ứng và phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.		hợp		chờ tiếp đón...
2	Tăng cường công tác kiểm tra công vụ nội bộ Ban.	Trong năm 2022	Phòng Kế hoạch - Tổng hợp tham mưu Lãnh đạo Ban	Các phòng nghiệp vụ thuộc Ban	Thực hiện đúng yêu cầu của Kế hoạch kiểm tra đã ban hành.
3	Tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động.	Cuối năm 2022	Phòng Kế hoạch - Tổng hợp tham mưu Lãnh đạo Ban	Các phòng nghiệp vụ thuộc Ban	Quyết định công nhận kết quả đánh giá xếp loại chất lượng viên chức và người lao động của Ban năm 2022.
4	Thực hiện niêm yết công khai đường dây nóng, quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.	Trong năm 2022	Phòng Kế hoạch - Tổng hợp	Các phòng nghiệp vụ thuộc Ban	Công khai đường dây nóng và ban hành quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị kịp thời, đầy đủ theo quy định.